

# SICUGARIN

## Thành phần cấu tạo:

Mỗi viên chứa: Cao khô *Carduus marianus* 250,0 mg (tương đương 140,0 mg silymarin)

Tá dược: Microcrystalline cellulose, lactose monohydrat, tinh bột mỳ, PVP K30, talc, magnesi stearat, aerosil, eudragit E100, HPMC E606, PEG 6000, titan dioxyd, oxyd sắt đỏ, sunset yellow, chocolate brown HT, tween 80 vừa đủ 1 viên.

**Dạng bào chế:** Viên nén bao phim

## Tác dụng:

Cao khô *Carduus marianus* (hay milk thistle, *Silybum marianum*) có thành phần hoạt chất chính silymarin là một hỗn hợp các flavonolignan gồm silybin, isosilybin, silychristin và silydianin, trong đó silybin có tác dụng sinh học mạnh nhất.

Silymarin giúp bảo vệ tế bào gan do có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự peroxid hóa lipid và tăng cường giải độc gan. Silymarin còn có tác dụng chống viêm, tăng tổng hợp protein của tế bào gan do đó kích thích sự phục hồi và tái tạo các tế bào gan.

## Chỉ định:

Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan: Viêm gan do virus (cấp hoặc mạn tính), xơ gan, gan nhiễm mỡ.

Phòng và hỗ trợ điều trị các tổn thương gan do rượu, bia, do sử dụng các thuốc gây độc cho gan (như các thuốc điều trị lao, khớp, tiểu đường...).

Hỗ trợ điều trị các trường hợp rối loạn chức năng gan biểu hiện: Mệt mỏi, chán ăn, ăn khó tiêu, dị ứng, mẩn ngứa.

## Liều dùng, cách dùng:

Người lớn: Uống 1 - 2 viên/ ngày

Không dùng cho trẻ dưới 18 tuổi vì còn thiếu dữ liệu về an toàn và hiệu quả của thuốc.

## Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Tắc mật hoàn toàn, suy tế bào gan nặng

Trẻ em dưới 18 tuổi

Phụ nữ mang thai và cho con bú

## Thận trọng khi dùng thuốc:

### Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc:

Không dùng quá liều quy định.

Thuốc chỉ có tác dụng nếu tránh được các nguyên nhân gây tổn thương gan (như rượu, bia).

### Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú vì chưa có đủ dữ liệu an toàn về việc dùng *Carduus marianus* trên phụ nữ có thai và cho con bú.

### Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác):

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe.

### Tương tác thuốc:

 Chưa có thông tin

### Tác dụng không mong muốn:

Với liều thông thường rất hiếm gặp tác dụng không mong muốn.

Khi dùng cao *Carduus marianus* ở liều cao (>1500 mg/ ngày) có thể gây tác dụng nhuận tràng, dị ứng nhẹ.

### Quá liều và cách xử trí:

Chưa có dữ liệu về dùng quá liều trên người. Tác dụng phụ có thể tăng lên.

Điều trị triệu chứng và hỗ trợ nếu cần.

**Điều kiện bảo quản:** Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn

**Quy cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên. Vỉ PVC/ nhôm



MEDIPLANTEX

Nhà sản xuất:

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Trụ sở: 358 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

SX tại: 356 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 024.36686111; Fax: 024.38641584